

Kỹ thuật trồng và chăm sóc Lan Trầm tím nở đúng dịp Tết

Lan Trầm tím hay còn gọi là Dendrobium Nestor là loài lan được lai tạo giữa hai loài lan khác là lan Giả Hạc và lan Hoàng Thảo tím. Chính bởi sự kết hợp giữa 2 loài hoa này mà Lan Trầm tím trở thành loài hoa có một nét đẹp rất đặc biệt. Hoa nở có hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu vì thế trong những ngày Tết đến Xuân về loài hoa này luôn thu hút được nhiều người tìm mua.

1. Lựa chọn cây giống

Để việc trồng Lan Trầm tím thành công thì yếu tố chọn giống cực kỳ quan trọng. Bởi đây là giống lan khá khó tính trong việc trồng cũng như chăm sóc. Do đó, khi lựa chọn cần đảm bảo cây giống không còi cọc, mầm hay rễ cây mập mạp, lá xanh rờn. Để có được yếu tố này thì phải mua ở những cửa hàng có uy tín lâu năm.

2. Nhiệt độ và ánh sáng

Đối với việc trồng lan Trầm tím thì yếu tố quan trọng tiếp theo phải lưu ý đó chính là điều kiện ánh sáng và nhiệt độ phù hợp. Lưu ý đất trồng phải thông thoáng và thoát nước tốt. Nhiệt độ sống thích hợp từ 18 đến 25 độ C, độ ẩm từ 70 đến 90% để cây phát triển tốt. Nhiệt độ để lan Trầm tím ra hoa phải từ 13 – 15 độ C và kéo dài liên tục từ 4 – 6 tuần lễ.

3. Cách trồng và chăm sóc hoa lan Trầm tím

Nếu đã có kinh nghiệm trồng hoa Lan Trầm tím thì đây là việc khá đơn giản, nhưng nếu trồng lần đầu tiên thì phải trang bị đầy đủ kiến thức thì tỷ lệ thành công mới cao.

Đầu tiên phải chọn chất liệu phù hợp nhất để trồng hoa lan Trầm tím đó là vỏ thông, than củi, đá nhỏ, đất nung. Lan Trầm tím đa số là trồng trong chậu chứ không trồng bó vào thân gỗ giống như các loại hoa lan khác. Việc trồng vào chậu vừa đơn giản lại chăm sóc cũng không quá khó khăn.

Việc chăm sóc hoa lan Trầm tím cần lưu ý tới việc tưới nước thường xuyên để cây luôn giữ được ẩm độ cần thiết, phải tưới nhiều để lan không bị khô bị rụng lá do thiếu nước. Đến mùa Thu cây bắt đầu vàng lá và có dấu hiệu rụng đi vì thế hãy giảm tưới nước lại. Khi cây ra nụ có thể tưới sơ qua hoặc tưới ướt đẫm một lần.

4. Những bệnh thường gặp trên lan

Trồng lan Trầm tím bệnh thường gặp là nhện đỏ, rầy, rệp, bọ trĩ hay cũng có khi bị nấm... Để khắc phục cần phải tìm ra đúng bệnh sau đó cứ 15 – 30 ngày 1 lần pha chung thuốc trừ nấm và vi khuẩn phun phòng 1 lần. Nếu trời mưa nhiều thì 7 ngày 1 lần.

5. Kỹ thuật căn hoa nở đúng dịp Tết

Thường thì Lan Trầm tím hay nở muộn tùy vùng miền, nhiệt độ và độ ẩm... Vùng nào mà mùa Đông lạnh, đầu Xuân vẫn lạnh thì phải giữa mùa Xuân hoặc cuối Xuân lan mới đua nở.

Do đó để cho hoa nở đúng dịp Tết thì hãy để ý tới thời tiết đầu tiên. Nếu mùa Đông quá lạnh và tối, lan không thể nảy mầm được hãy khắc phục bằng cách thắp đèn vào giữa tháng 11 âm lịch, tưới nước ấm 25-28 độ C, nên tưới giữa trưa khi mà thời điểm nhiệt độ cao nhất. Kỹ thuật tăng nhiệt, tăng ánh sáng, tưới nước ấm này áp dụng cho hầu hết các loại lan.